





# ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2025-2030

 Ngày 28/12/2024, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển và lãnh đạo của Chi bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, và phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Đông - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thủ Dầu Một; đồng chí Trần Bảo Lâm - UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Dầu Một; đồng chí Phan Công Khanh - UVTV Thành uỷ, Trưởng BTC Thành uỷ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành uỷ, các đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc Thành uỷ; ông Nguyễn Quốc Bình - Trưởng ban đại diện CMHS. Đại hội có sự tham dự đông đủ và tích cực của các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ nhà trường.

 Tại Đại hội, Chi uỷ đã trình bày báo cáo tổng kết, nêu bật những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm. Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới. Quá trình bầu cử được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới, đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể đảng viên. Đồng chí khẳng định Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 Đại hội Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự thành công của Đại hội không chỉ là thành quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể đảng viên mà còn là bước đệm quan trọng để Chi bộ vững bước trong chặng đường sắp tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đơn vị.

Tin bài: KN





**N VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!**







TRƯỜNG THỊ  
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾU  
PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG  
CHI BỘ ĐẢNG  
TRONG SÁCH





Y - HANOI - UBND - UBMTTQVN  
NH PHỐ THỦ DẦU MỘT  
CHUNG MỪNG

CHI BỘ TRƯỞNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU  
**ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII**  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030  
Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 12 năm 2024

BAN CHỦ TỊCH

ĐOÀN ... PHÁ





















